

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาถึงการบริหารสินเชื่อกองสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่ผู้ศึกษาได้กำหนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษา ดังต่อไปนี้

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะ การบริหารสินเชื่อกองสหกรณ์การเกษตรที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเป็นธุรกิจหลักในจังหวัดเชียงราย จำนวน 16 สหกรณ์ เท่านั้น (พงษ์ชัย วิงวรรณ. พนักงานบริหารทรัพย์สิน 8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด. สัมภาษณ์ , 26 มกราคม 2544) โดยศึกษาจากผลการดำเนินงานด้านธุรกิจสินเชื่อตั้งแต่ปีทางบัญชี 2541 - 2543

ศึกษาถึงการบริหารสินเชื่อกับขอบเขตเกี่ยวข้องกับเรื่อง แหล่งเงินทุน การวางแผน กำหนดเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อ การพิจารณาให้สินเชื่อ การจ่ายเงินกู้และทางใช้ประโยชน์ของเงินกู้ ความสามารถในการชำระหนี้คืน และปัญหาในการบริหารสินเชื่อ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการศึกษาหัวข้อดังกล่าว ใช้ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึง เมษายน 2544

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ข้อมูลปฐมภูมิ

ผู้ศึกษาใช้การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ 2 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสินเชื่อหรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสหกรณ์ และสมาชิกผู้ใช้บริการสินเชื่อจากสหกรณ์

2. ข้อมูลทุติยภูมิ

ผู้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากตำราและเอกสารต่างๆ เช่น สรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรที่ทำการศึกษ ตั้งแต่ปีทางบัญชี 2541 - 2543 รวมถึงตำราและบทความทางด้านธุรกิจ

กลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเป็นธุรกิจหลักในจังหวัดเชียงราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าสินเชื่อหรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสหกรณ์ จำนวน 50 ตัวอย่าง กลุ่มที่ 2 สมาชิกผู้ใช้บริการสินเชื่อจากสหกรณ์ จำนวน 100 ตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจงตามขนาดของสหกรณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก จำนวนสมาชิก 1 - 1,499 คน สหกรณ์ขนาดกลาง จำนวนสมาชิก 1,500-2,999 คน และสหกรณ์ขนาดใหญ่ จำนวนสมาชิก 3,000 คนขึ้นไป ซึ่งสหกรณ์การเกษตรที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเป็นธุรกิจหลักในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย สหกรณ์ขนาดเล็ก 5 สหกรณ์ มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 3,771 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 ตัวอย่าง สหกรณ์ขนาดกลาง 7 สหกรณ์ มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 14,077 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 ตัวอย่าง สหกรณ์ขนาดใหญ่ 4 สหกรณ์ มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 22,662 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 55 ตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเป็นธุรกิจหลักในจังหวัดเชียงราย จำนวน 150 ราย มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเครื่องมือทางสถิติ ได้แก่

1. ค่าอัตราร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
3. การวัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก ซึ่งมีวิธี

การดังนี้ กำหนดให้ตอบแบบสอบถามโดยเรียงคำตอบตามลำดับความสำคัญ คำตอบที่มีความสำคัญมากที่สุดให้เป็นลำดับที่ 1 ลำดับรองลงมาเป็นลำดับที่ 2 และต่อ ๆ ไป จากนั้นให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักสำหรับคำตอบที่มีความสำคัญมากที่สุดด้วยตัวคูณสูงสุด เรียงตามลำดับ แล้วนำผลรวมของคะแนนถ่วงน้ำหนักในแต่ละคำตอบเปรียบเทียบกับคะแนนถ่วงน้ำหนักทั้งหมด คำตอบที่มีอัตราร้อยละสูงสุดจะมีความสำคัญมากที่สุด

ข้อสรุปที่ได้จะนำเสนอผลรายงานการศึกษาในรูปแบบของตาราง และการบรรยายความเชิงพรรณนาวิเคราะห์